

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.32 แข็งค่าเล็กน้อย หลังตัวเลขศก.สหรัฐแยกว่าคาดจุดดอลลารอ่อน สัปดาห์นี้จับตาเงินเฟ้อ-การเมืองไทย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (5 ส.ค. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 35.32 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปิดสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 35.35 บาท/ดอลลาร์

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา เงินบาทผันผวนในกรอบ sideways โดยมีจังหวะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ตามการอ่อนค่าของดอลลาร์ หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ เดือนก.ค. ออกมาแยกว่าคาด ทำให้ผู้เล่นในตลาดเริ่มประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีโอกาสลดดอกเบี้ยได้ถึง 50bps ในการประชุมเดือนก.ย. พร้อมมองว่า เฟดอาจลดดอกเบี้ยได้มากกว่า 100bps ในปีนี้

ปัจจัยในประเทศสัปดาห์นี้ คาดรายงานเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ในเดือนก.ค. อาจสูงขึ้น 0.8% ตามการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานและอาหาร นอกจากนี้ ตลาดจะรอฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดการเงินไทยช่วงเดือนส.ค.ได้

ปัจจัยเสี่ยงที่กดดันให้เงินบาทอ่อนค่าเริ่มมีมากขึ้น โดยเฉพาะหากตลาดยังอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยงหรือกังวลปัญหาการเมืองในประเทศ ซึ่งกดดันให้นักลงทุนต่างชาติทยอยขายสินทรัพย์ไทย อีกทั้งควรระวังความผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และทิศทางเงินเยนญี่ปุ่น

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 35.20-35.40 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 144.99 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 148.80 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0914 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0815 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 35.472 บาท/ดอลลาร์

-"คลัง" เปิดยอดจัดเก็บรายได้ 9 เดือน อยู่ที่ 2.01 ล้านล้านบาท วิตเป้า 2.61 หมื่นล้านบาท มั่นใจสิ้นปีบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย ด้าน "สรรพสามิต" ยังอ่วม มาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล-เบนซิน-อีวีจุดผลงานตก

-อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือน มิ.ย.2567 ที่ผ่านมา กรมได้ทำหนังสือถึงบูติ๊กหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย สอบถามถึงปริมาณข้าวที่จะซื้อจากไทยเป็นล็อตที่ 2 หลังจากที่ได้ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียไปแล้ว 55,000 ตัน จากที่ตกลงจะซื้อขายกัน 1 ล้านตัน โดยไทยได้ส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียครบแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือน มิ.ย.2567

-สนช.เร่งเครื่อง "แลนด์ บริดจ์" มั่นใจโครงการเกิดขึ้นแน่นอนหลัง "ดูไบ จีน อเมริกา" สนใจลงพื้นที่ก่อสร้าง ปักหมุดเสนอ ครม.ในปี นี้ เริ่มตอกเสาเข็มปี 69 คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 73

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 114,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 177,000 ตำแหน่ง และชะลอลงจากระดับ 179,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2564 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.1%

ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเผชิญภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน โดยดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดที่ระดับ 23.39 ในวันศุกร์ หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับ 29.66 ในระหว่างวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2566

-นักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเผชิญภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน โดยดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดที่ระดับ 23.39 ในวันศุกร์ หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับ 29.66 ในระหว่างวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 66

-นักเศรษฐศาสตร์ของซีทีกรุป คาดว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในเดือนก.ย.และพ.ย. และอีก 0.25% ในเดือนธ.ค. โดยก่อนหน้านี้ คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมทั้ง 3 ครั้ง

-FedWatch Tool ของ CME บ่งชี้ว่า การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในการประชุมของเฟดในเดือนก.ย.นั้น ได้พุ่งขึ้นเป็น 69.5% ในวันศุกร์ จาก 22% ในวันพฤหัสบดี

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้